



ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการ
โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
กับ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมพระยารอรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ศจย.สัณจร)

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยการควบคุมยาสูบ จัดเป็นบริบทงานหนึ่งของงานสาธารณสุขในทุกมิติตามหลักระบาดวิทยา กล่าวคือ เป็นทั้งงาน ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา ตลอดจนงานฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องไปกับ วิสัยทัศน์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ภาคใต้ (วพส.) คือ การเป็นองค์กรแบบอย่างด้านการสร้างองค์ความรู้ พัฒนานักวิชาการชั้นสูงเพื่อการวิจัยและพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และ พันธกิจ ในการนำ และเสริมความเข้มแข็ง ขยายบทบาทและขับเคลื่อนความสามารถของนักวิชาการให้มีการวิจัยและพัฒนาทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และพันธกิจ ของหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ว่าด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ บนพื้นฐาน การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเล็งเห็นถึงพันธกิจของหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่ามีความสำคัญและต้องการสร้างสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพคนไทย ให้พ้นจากภัยยาสูบ จึงได้เป็นที่มาของการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัย เพื่อการผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหาการควบคุมยาสูบของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิชาการและงานวิจัยระหว่าง หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ กับบุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และรวมถึงนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ ภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ร่วมมือกันพัฒนาแนวคิดการวิจัย (Concept Paper) และเค้าโครง (Proposal) งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ ตามโจทย์วิจัยของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และผู้สนใจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน

ผลลัพธ์

- นักวิจัยและนักวิชาการ สามารถพัฒนา Concept Paper ตามโจทย์วิจัยของ ศจย. ได้
- แจ้งให้นักวิจัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ทราบถึงการสนับสนุนของ ศจย. ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี พ.ศ. 2562 ที่จะมีการจัดประชุมที่ประเทศไทย ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยไม่ว่าจะเป็น Oral หรือ Poster จะได้รับค่าเดินทาง และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Apact 2020) พร้อมค่าที่พัก จาก ศจย. ฟรี